

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 6 năm 2020

*

Số 117 -KH/ĐUK

KẾ HOẠCH

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW, Nghị quyết số 55-NQ/TW, Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị; các Chỉ thị, Kết luận, Thông báo, Kết luận của Ban Bí thư (khóa XII) và Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 22/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW, Nghị quyết số 55-NQ/TW, Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị; các Chỉ thị, Kết luận, Thông báo kết luận của Ban Bí thư (khóa XII) và Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị và kết luận của Trung ương, của Tỉnh với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nắm vững các nội dung, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động, từ đó cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên tích cực thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo kết luận của Đảng.

2. Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; cấp ủy cơ sở lựa chọn nội dung và bố trí thời gian giới thiệu từng nội dung các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo kết luận phù hợp với đối tượng và đặc điểm của cơ quan, doanh nghiệp. Đối với Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là tài liệu **TỐI MẬT** nên đề nghị cấp ủy không in sao, chỉ tổ chức quán triệt tại Hội nghị.

3. Cấp ủy cơ sở trực thuộc xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo kết luận một cách thiết thực, hiệu quả; tại hội nghị quán triệt, học tập dành thời gian thảo luận để thảo luận dự thảo kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo kết luận của cấp ủy cấp mình; gắn học tập,

truyền đạt nội dung các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo kết luận với việc uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo kết luận tại cơ quan, doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG, TÀI LIỆU HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT

1. Nội dung học tập, quán triệt

- Tập trung làm rõ tình hình và nguyên nhân; quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo kết luận. Quán triệt những nội dung chủ yếu trong kế hoạch hành động của cấp ủy thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII) và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo kết luận.

2. Đối tượng và phương thức học tập, quán triệt

- Các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức các lớp học tập, quán triệt tới tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động với nội dung, hình thức phù hợp cho từng đối tượng.

- Thời gian học tập 01 ngày, trong đó dành thời gian thảo luận, thông qua kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo kết luận của cấp ủy.

3. Tài liệu học tập

1, Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2, Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

3, Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

4, Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới.

5, Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị.

6, Kết luận số 70-KL/TW, ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

7, Kết luận số 69-KL/TW, ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư.

8, Thông báo kết luận số 173-TB/TW, ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

9, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW, Nghị quyết số 55-NQ/TW, Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 41-CT/TW, Chỉ thị số 42-CT/TW, Chỉ thị số 43-CT/TW, Chỉ thị số 44-CT/TW, Kết luận số 69-KL/TW, Thông báo kết luận số 173-TB/TW của Ban Bí thư (khóa XII) và Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

10, Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

11, Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 70-KL/TW, ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

12, Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

13, Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

14, Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới.

15, Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị.

16, Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Thông báo kết luận số 173-TB/TW, ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

17, Kế hoạch số 12/KH/ĐUK, ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW, Nghị quyết số 55-NQ/TW, Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị; các Chỉ thị, Kết luận, Thông báo, Kết luận của Ban Bí thư (khóa XII) và Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chiến lược

bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

18, Kế hoạch hành động của cấp ủy cơ sở về thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

4. Xây dựng kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo kết luận

- Cấp ủy cơ sở chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo kết luận của Đảng trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong nghị quyết, chỉ thị, kết luận; đồng thời bám sát thực tiễn của cơ quan, doanh nghiệp nhằm đưa nghị quyết, chỉ thị, kết luận sớm đi vào cuộc sống; bố trí thời gian thỏa đáng để thảo luận kế hoạch thực hiện trước khi đưa ra hội nghị chủ chốt, hội nghị đảng viên.

- Đổi mới việc xây dựng chương trình hành động một cách thiết thực, hiệu quả, lựa chọn những việc để tập trung giải quyết theo tinh thần của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận; trong đó nêu rõ mục tiêu, cách làm, thời gian hoàn thành, tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm hoặc phối hợp.

III. KẾ HOẠCH HỌC TẬP, QUẢN TRIỆT

1. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cấp ủy cơ sở, các đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc; không tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai nội dung các nghị quyết, chỉ thị, kết luận do các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng bộ Khối và các tổ chức cơ sở đảng đã được học tập, nghiên cứu tại Hội nghị trực tuyến do Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hội nghị do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức.

- Thành lập tổ Báo cáo viên gồm các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hỗ trợ giới thiệu các nghị quyết, chỉ thị, kết luận cho các cấp ủy cơ sở trực thuộc.

2. Cấp ủy cơ sở

- Các đơn vị đã kết nối phòng họp trực tuyến, đề nghị đảng ủy, chi ủy phối hợp lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp chủ trì tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt nội dung các nghị quyết, chỉ thị, kết luận do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức; dành thời gian thảo luận kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp ủy.

- Đối với các đơn vị còn lại tổ chức hội nghị học tập trung để quán triệt các nội dung của nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thảo luận chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp ủy cơ sở.

- **Thành phần:** Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, doanh nghiệp.

- **Thời gian:** 1 ngày, hoàn thành trước ngày **15/7/2020**.

- **Báo cáo viên:** Đồng chí bí thư hoặc phó bí thư cấp ủy trực tiếp quán triệt những nội dung cơ bản của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và chủ trì thảo luận, thông qua kế hoạch thực hiện của cấp mình. Trường hợp cần thiết có thể mời báo cáo viên cấp trên truyền đạt, giới thiệu các nghị quyết, chỉ thị, kết luận.

3. Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội

- Cấp ủy cơ sở căn cứ vào điều kiện thực tế của cơ quan, doanh nghiệp, lãnh đạo, hướng dẫn các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức cho đoàn viên, hội viên học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận.

- Ban Thường vụ các tổ chức đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối: Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh khối và Công đoàn Viên chức tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền; xây dựng kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng sát với chức năng, nhiệm vụ.

- Thời gian: 01 ngày, hoàn thành trước ngày **15/7/2020**.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở, các đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

2. Cấp ủy cơ sở trực thuộc xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt; kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp ủy; đồng chí bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung tại Hội nghị; báo cáo kết quả học tập về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (*qua hộp thư điện tử của Ban Tuyên giáo*).

Các đảng bộ, chi bộ cơ sở không có điều kiện tổ chức lớp học riêng, nếu có nhu cầu cử cán bộ, đảng viên và người lao động tham gia lớp học tập trung do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức, đề nghị gửi danh sách về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trước ngày **30/6/2020**.

3. Các đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc tổ chức quán triệt, học tập, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận đến đoàn viên, hội viên bằng hình thức phù hợp; xây dựng kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (*qua Ban Tuyên giáo*).

4. Văn phòng Đảng ủy Khối chuẩn bị và cấp phát tài liệu học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận gửi cơ sở.

5. Ban Tuyên giáo chủ trì, phối hợp với các Ban của Đảng ủy Khối theo dõi, tổng hợp và báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; biên soạn đề cương học

tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận gửi cấp ủy cơ sở (qua hộp thư điện tử của các đồng chí báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội; đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Đảng bộ Khối)./.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/c),
- Văn phòng, BTG Tỉnh ủy (b/c),
- Các đồng chí UVBCH, UBKT ĐBK,
- Các đảng ủy, chi bộ trực thuộc,
- Các Ban, đoàn thể trực thuộc,
- Lưu TG, VP.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



Đỗ Xuân Phong